





# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

10 สิงหาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> <b>นโยบาย</b></p> <p><b>30 บาทรักษาทุกที่ กรุงเทพฯ</b></p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผู้จัดการ, sondhitalk, news1live, hfocus)</p> <p>- นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รองประธาน คกก.บริหารการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ เผยความคืบหน้านโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ฯ นำร่องไปแล้ว 45 จังหวัด พบประชาชนให้ความพึงพอใจสูงมาก และในวันที่ 26 ส.ค. จะคิกออฟใน กทม. ซึ่งยอมรับว่าเป็นพื้นที่ที่มีความซับซ้อนมาก มี รพ.ระดับตติยภูมิจำนวนมาก จึงออกแบบว่านอกจากศูนย์บริการสาธารณสุขของ กทม. แล้ว จะมีหน่วยนวัตกรรมเข้ามามีส่วนร่วม เช่น ร้านขายยา คลินิกเอกชน คลินิกทันตกรรม คลินิกเทคนิคการแพทย์ในการเจาะเลือด เป็นต้น ซึ่งจะมีตราสัญลักษณ์ “30 บาทรักษาทุกที่” ติดอยู่ หากพบการเจ็บป่วยรุนแรงหรือซับซ้อนก็มีระบบส่งต่อไปยัง รพ.ใหญ่ โดยไม่ต้องเขียนใบส่งตัว ข้อมูลด้านสุขภาพจะอยู่บนระบบคลาวด์ หมอที่ดูแลการส่งต่อเปิดดูได้โดยความยินยอมของผู้ป่วย</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ TNN</p> <p>- สปสช. เขต 13 กรุงเทพฯ เชิญชวนคลินิก สถานพยาบาล ร้านยา เอกชน สมัครเข้าร่วมเป็นหน่วยบริการนวัตกรรมให้บริการสาธารณสุขวิถีใหม่ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมยกระดับโครงการ “30 บาท รักษาทุกที่ กรุงเทพมหานคร” คิกออฟ 26 ส.ค. นี้ พร้อมเร่งปรับปรุงระบบรองรับ ลงทะเบียนง่าย จ่ายเงินคืนเร็ว หากข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์</p>	
<p><b>โครงการพหุหมอไปหาประชาชน</b></p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ (แนวหน้า, บ้านเมือง, prd.)</p> <p>- รศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยลม ผอ.สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มข. เผยว่า มข.ได้นำทีมแพทย์และบุคลากรลงพื้นที่ให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพและให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ำดี เป็นความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการกับ สธ. ยกระดับการแพทย์และการสาธารณสุข เพิ่มการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพในพื้นที่ห่างไกล ตามโครงการพหุหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ศูนย์ประชุม อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ให้บริการตรวจสุขภาพ ให้ความรู้ คำปรึกษาเกี่ยวกับการป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ำดีและโรคอื่น ๆ ซึ่งถือเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญในภาคอีสาน</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>เปิดอาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร และอาคารมูลนิธิสิริวัฒนภักดี</b></p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ch7, ch3plus, NBT)</p> <p>- กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดอาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร และอาคารมูลนิธิสิริวัฒนภักดี ณ รพ.อุทัยธานี ซึ่ง สธ. จัดสร้างขึ้นเพื่อสนองพระราชกระแสรับสั่ง ให้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ลดความแออัด รพ. ด้านอุบัติเหตุฉุกเฉิน ผู้ป่วยนอก และทันตกรรม พร้อมทอดพระเนตรกิจกรรมการดำเนินงานของศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด</p>	
<p><b>เพิ่มสายด่วนท้องไม่พร้อมเข้าบัตรทอง</b></p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ประชาชาติ, TNN, thebangkokinsight)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เป็นประธานการประชุมบอร์ด สปสช. มีวาระพิจารณาและเห็นชอบอนุมัติสายด่วนท้องไม่พร้อม 1663 เข้าเป็นหน่วยบริการบัตรทอง ให้คำปรึกษาเรื่องท้องไม่พร้อม เพิ่มการเข้าถึงบริการสำหรับกลุ่มเปราะบาง พบปีงบประมาณ 2566 ให้คำปรึกษามากกว่า 5 หมื่นราย</p> <p>- รศ.ภญ.ดร.ยุพดี ศิริสินสุข รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ขั้นตอนหลังจากนี้ สปสช. จะประสานกับมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ เพื่อให้มีการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และจะแจ้งให้ประชาชนรับทราบในการใช้</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สิทธิบัตรทองเพื่อเข้ารับบริการสายด่วน 1663 ต่อไป จะถือเป็นหน่วยแรกรับหรือเป็นช่องทางสำหรับผู้ประสบปัญหาท้องไม่พร้อม รวมทั้งประสานส่งต่อผู้รับบริการไปยังหน่วยบริการต่าง ๆ ทั้งบริการด้านการแพทย์และด้านสวัสดิการสังคม</p>	
<p><b>การประชุมรมต.คลัง-สาธารณสุขอาเซียน</b></p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, thaigov)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. นำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีการคลังและรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน ครั้งที่ 2 โดยได้เสนอต่อที่ประชุม ถึงการใช้แนวคิด “SAFE” สร้างความมั่นคงด้านการเงินเพื่อความมั่นคงด้านสาธารณสุข และสานพลังรวมกลุ่มเป็น ASEAN Wellness Association สร้างรายได้จากการพัฒนาอุตสาหกรรมด้าน Wellness และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของภูมิภาคอาเซียนในระดับโลก</p>	
<p><b>การประชุม ASEAN Plus 3</b></p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ไทยรัฐ, มติชน, hfocus, thecoverage, thaigov)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ร่วมประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนบวก 3 ครั้งที่ 10 (ASEAN Plus 3) “จีน-เกาหลีใต้-ญี่ปุ่น” ย้ำจุดยืนเดินทางใช้ดิจิทัลสร้างความมั่นคงสุขภาพ จัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข พร้อมร่วมมือเกาหลีใต้ยกระดับมาตรฐานการบริการด้านสุขภาพด้วย AI สำหรับจีนได้ขอให้ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาทางการแพทย์ของอาเซียน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวจีน รวมทั้งบริการนวดไทยคุณภาพในจีน ส่วนการหารือกับอินโดนีเซีย เน้นการขับเคลื่อนมะเร็งครบวงจร ข้อกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงการบริหารจัดการใช้สมุนไพร “กระท่อม” ในทางการแพทย์</p>	
<p><b>เปิดอบรม อสม.ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์</b></p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ ประชาชาติ</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุมชน ชั้นที่ 1 เขตสุขภาพที่ 13 ทม เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. ให้มีความเชี่ยวชาญและองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถตรวจสอบ คัดกรอง เฝ้าระวังภัยคุกคามด้านสุขภาพทั้งอาหาร ยา และเครื่องสำอาง ให้ประชาชนปลอดภัย</p>	
<p><b>วางแผนช่วยเหลือ-เยียวยาเหตุไต่เทียบเรือระเบิด</b></p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, บ้านเมือง, มติชน, thailandplus, hfocus, ch3plus, thaipbs, news1live, ch7, thaigov, topnews, newtv)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เผยเหตุไต่เทียบเรือระเบิด ที่อยู่ต่อเรือ ต.สนามชัย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมาย นพ.ภาณุวัฒน์ ปานเกตุ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 4 ลงพื้นที่ ได้รับรายงาน มีผู้เสียชีวิต 2 ราย บาดเจ็บ 7 ราย เป็นแรงงานเมียนมาทั้งหมด ในจำนวนนี้อาการวิกฤตสีแดง 1 ราย ต้องใส่ท่อช่วยหายใจและส่งต่อรักษาที่ รพ.เสนา อาการระดับสีส้ม 1 ราย รักษาที่ รพ.บางปะอิน อาการระดับสีเหลือง 4 ราย รักษาที่ รพ.บางไทร และสีเขียว 1 ราย กลับบ้านได้แล้ว ด้าน สสจ.พระนครศรีอยุธยา มอบ ผอ.รพ.บางปะอิน ลงพื้นที่ตรวจสอบ ส่งทีม MCATT ดูแลจิตใจญาติของผู้ที่เสียชีวิตและบาดเจ็บ พร้อมวางแผนส่งทีมแพทย์สำรวจชุมชน เฝ้าระวังปัญหาการไต่เทียบ อาการระบบทางเดินหายใจ และสำรวจอาการคนงานในอุ้งต่อเรือทั้งหมด</p>	
<p><b>ประชุมพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพจิต</b></p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ thaitodaynews</p> <p>- นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปี 2567 ชูประเด็นการสร้างความรู้สุขภาพจิตโดยวิเคราะห์จากอดีตและปัจจุบัน มุ่งสู่อานาคต เพื่อทุกคน ตามแนวคิด Friendly Mental Health Literacy for All</p>	
<p><b>ส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่</b></p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, newtv)</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ทารกแรกเกิดควรได้รับนมแม่อย่างเดียวในช่วง 6 เดือนแรก จะมีโอกาสเสี่ยงและเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ ได้น้อยกว่าทารกที่ไม่ได้รับนมแม่ เนื่องจากนมแม่มีสารอาหารกว่า 200 ชนิด ช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน เป็นเสมือนยารักษาโรคและภูมิคุ้มกันโรค ยิ่งป่วยยิ่งต้องได้รับนมแม่</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.อัศวิน จิตนุยานนท์ ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ย้ำประโยชน์ของนมแม่ที่ทารกแรกเกิดที่จะได้รับ โดยเฉพาะต่อทารกที่คลอดก่อนกำหนด คือ ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย สร้างระบบชีวภาพของลำไส้ ลดการติดเชื้อในกระแสเลือด ลดโรคจอประสาทตาผิดปกติชนิดรุนแรง มีผลดีต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางด้านอารมณ์และสติปัญญา</p>	
<p><b>โรคฉี่หนู</b></p> <p><b>สื่อแนะนำ :</b> เว็บไซต์ (TNN, thebangkokinsight, pptvhd)</p> <p>- นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนระวังโรคเลปโตสไปโรซิส หรือโรคฉี่หนู มักแพร่ระบาดในช่วงฤดูฝน หรือเกิดพายุมรสุม เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในปัสสาวะของสัตว์พาหะ เช่น หนู หมู วัว ควาย สุนัข แพะ แกะ ปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน้ำ ลำคลอง แอ่งน้ำขังเล็ก ๆ และพื้นดินโคลนที่ชื้นแฉะ มีชีวิตอยู่ได้นานเป็นเดือน สามารถเข้าสู่ร่างกายคนได้ทางบาดแผล รอยถลอก รอยขีดข่วน หรืออาจซ่อนไขผ่านผิวหนังที่อ่อนนุ่มจากการแช่น้ำนาน ๆ รวมถึงการรับเชื้อที่ปนเปื้อนในอาหารหรือน้ำดื่ม ทั้งนี้ ข้อมูลจากระบบการรายงานโรค ของกองระบาดวิทยา ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 31 ก.ค. 2567 พบผู้ป่วยแล้ว 1,952 ราย เสียชีวิต 24 ราย กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ อายุ 60 ปีขึ้นไป อายุ 50-59 ปี และอายุ 40-49 ปี ตามลำดับ ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรที่มีประวัติสัมผัสแหล่งน้ำ/ดินชื้นแฉะ</p>	
<p><b>ประโยชน์ของดอกมะลิ</b></p> <p><b>สื่อแนะนำ :</b> เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, Prd., newtv, thailandplus, thaitodaynews)</p> <p>- นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เผยประโยชน์ของดอกมะลิ ที่มีสรรพคุณในยาไทย อาทิ ยาหอมเทพจิตร ยาประสะ จันทน์แดง เป็นต้น และเครื่องดื่ม อาทิ ชาดอกมะลิ น้ำลอยดอกมะลิ ข้าวแช่ ขนมวันดอกมะลิ ชาเบญจเกสร เป็นต้น และยังสามารถใช้ทางสูดดมบำบัด (การบำบัดด้วยกลิ่น) ด้วย ซึ่งกลิ่นหอมช่วยบำรุงหัวใจ ช่วยให้ผ่อนคลาย บรรเทาความเครียด จิตใจชุ่มชื่น แก้อ่อนในกระหายน้ำ โดยดอกมะลิที่ใช้ต้องสะอาด ปราศจากสารเคมี ควรล้างให้สะอาด ดอกที่ตากแห้งควรตรวจสอบให้ดูว่าไม่มีเชื้อรา ไม่มีสีที่เข้มคล้ำเกินไป หรือไม่มีแมลงขนาดเล็กเจือปน</p>	
<p><b>อย.เข้มมาตรการสกัดสินค้าจีน</b></p> <p><b>สื่อแนะนำ :</b> นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, โพสต์ทูเดย์, mcot, ch3plus)</p> <p>- ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ อย. เผยถึงมาตรการคุมเข้มการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนว่า อย. ได้ประชุมร่วมกับผู้แทนจากกรมศุลกากร บ.ไปรษณีย์ไทย จำกัด และ บ.ขนส่งเอกชน เร่งผลักดันมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคป้องกันสินค้านำเข้าผิดกฎหมาย เพื่อยกระดับมาตรการเฝ้าระวังการลักลอบนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายที่อยู่ในท้องตลาด ส่วนซูเปอร์มาร์เก็ตจีน อย.ตรวจสอบเข้มขันมาตลอด แต่ด้วยช่องว่างการสื่อสารภาษาไทย อาจทำให้การติดฉลากภาษาไทยที่ผลิตภัณฑ์ไม่ครบหรือตกหล่น เป็นหน้าที่ที่ อย.จะต้องเข้าไปตรวจ</p>	
<p><b>การจัดสรรงบประมาณจ่ายค่ารักษาผู้ป่วยในบัตรทอง</b></p> <p><b>สื่อแนะนำ :</b> เว็บไซต์ (เดลินิวส์, hfocus)</p> <p>- นพ.อนุกุล ไทยถนอม อดีตรองอธิบดีกรมการแพทย์ฯ ให้สัมภาษณ์ยืนยันขณะนี้ รพ.วิกฤติระดับ 7 ถึง 24 แห่งจริง ปัญหาจากการจัดสรรเงินของ สปสช. เพราะรายรับส่วนใหญ่ของ รพ. ในสังกัด สปสช. มาจากงบบัตรทอง ยิ่ง รพช. จะอยู่ได้เพราะบัตรทอง หากเปลี่ยนเกณฑ์จะได้รับผลกระทบแน่นอน ส่วนกรณี เลขาฯ สปสช. บอกว่างบปลายปี เป็นกติกาดั้งเดิมปี 2565 มีเงินเหลือก็คืนให้เกินกว่าอัตรา 8 พันกว่าบาทต่อหน่วย นั้น ขอให้ให้นำข้อมูลมาเปิดเผยอย่างมีธรรมาภิบาลว่าจ่ายเกินจริงหรือนำเงินที่เหลือไปไหน เพราะข้อมูลจากชมรม รพช./รพท. ไม่พบว่ามีการคืนกลับให้ รพ. ทั้งนี้ มองว่า สปสช. กำลังสวนทางกับนโยบายยกระดับบัตรทอง เป็นการลดระดับบัตรทองมากกว่า เสนอว่า สปสช. กับรัฐบาลควรทำให้การบริการขั้นพื้นฐานในการดูแลคนไข้ได้คุณภาพมาตรฐานก่อน ส่วนบริการเสริมอื่น หรือนวัตกรรมต่าง ๆ ค่อยเพิ่มเติมทีหลัง ไม่ใช่มาตัดเงินบริการพื้นฐานซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง</p>	
<p><b>บุกทำลายเครือข่ายบุหรี่ไฟฟ้า</b></p> <p><b>สื่อแนะนำ :</b> นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ผู้จัดการ)</p> <p>- เจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย ผู้ว่าฯปทุมธานี และสสจ.ปทุมธานี ร่วมเปิดปฏิบัติการ SMOKELESS Ep.2 บุกทำลาย 2 เครือข่ายค้าบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่ใน จ.ปทุมธานี ยึดของกลางพื้ตบุหรี่ไฟฟ้าได้กว่า 183,200 ชิ้น มูลค่ารวมกว่า 36 ล้านบาท จับผู้ต้องหาได้ 6 คน แจ้งข้อหากรณีความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>ข่าวจริง PM2.5 เพิ่มเสี่ยงสมองเสื่อม</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, sondhitalk, ejan)</p> <p>- สถาบันประสาทวิทยา ยืนยันกรณีมีการแชร์ข้อมูลเรื่อง มลภาวะจากฝุ่น PM 2.5 เพิ่มความเสี่ยงเป็นโรคอัลไซเมอร์ เป็นข้อมูลจริง มีการศึกษามากมายยืนยัน และปัจจุบันเป็นที่ยอมรับในสมาคมวิทยาศาสตร์นานาชาติ</p>	
<p><b>ข่าวปลอม</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, sondhitalk)</p> <p>- รพ.ราชวิถี ชี้แจงกรณีมีการแชร์ข้อมูลว่า ผู้ที่กระเพาะมีปัญหา กินของเย็น ผลไม้ให้น้ำมาก อาการจะยิ่งรุนแรง ทำให้ใจสั่นและเต้นแรง เป็นข้อมูลเท็จ ไม่มีข้อสนับสนุนทางการแพทย์แผนปัจจุบันที่จะสามารถอธิบายเหตุผลได้</p>	
<p><b>เชื้อลิสทีเรีย</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ ch3plus</p> <p>- CDC สหรัฐฯ แถลงการณ์พบผู้เสียชีวิตรายที่ 3 จากการติดเชื้อแบคทีเรีย “ลิสทีเรีย” หลังกินผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปพบผู้ป่วยรวม 43 คน ด้านสาธารณสุขเรียกคืนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวออกจากท้องตลาดแล้ว ทั้งไส้กรอกหมูผสมตับ แฮม ซาลามี เนื้อ และโบลอญญา พร้อมดำเนินคดีบริษัทผู้ผลิต ฐานเป็นต้นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อแบคทีเรีย พร้อมเตือนประชาชนถึงอาการที่พบบ่อยที่สุดคือ ไข้ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ และอ่อนล้า อาจมีอาการสับสนและชักได้ กลุ่มเสี่ยงคือผู้อายุ 65 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ และหญิงตั้งครรภ์ หากซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาแล้วให้รีบกำจัด และควรทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในตู้เย็นด้วย</p>	